

ด่วนที่สุด
ที่ กส ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๓



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ยกเว้นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยกำหนดแผนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓๐๐ คน แบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย การอบรมภาคทฤษฎี ๓๐ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ ๔๐ ชั่วโมง และได้แจ้งชักซ้อมแนวทางการดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๒๘๒ คน เพื่อให้การดำเนินการโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง ของกรมอนามัย) ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นต่อไป

๒. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ฯ ตามข้อ ๑ ในข้อ ๑,๒ ให้ระบุการปฏิบัติหน้าที่และการได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

๓. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) /กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ

๔. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และคำนวณค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดังนี้

๔.๑ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่วันละไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ วัน ให้ได้รับเงินค่าตอบแทน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

๔.๒ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า ๒๐ วัน ให้ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ และหากปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบวันละ ๘ ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน

๔.๓ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดเมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแล้ว ไม่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการศึกษาอบรม ซึ่งทางราชการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จำนวนเงิน ๙,๕๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยให้ปรับตามสัดส่วนจำนวนวันที่ไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนละ ๗๙๒ บาท (๒๐ วัน) ให้แก่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่กรณี เพื่อส่งคืนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

/ทั้งนี้ ในการคำนวณ...

087 0698655

ทั้งนี้ ในการคำนวณค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันที่ปฏิบัติงานตาม (๔.๑) หรือการคำนวณค่าปรับตามสัดส่วนจำนวนวันที่ไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ตาม (๔.๒) ให้นับระยะเวลา ๒๐ วัน เป็นฐานในการคำนวณค่าตอบแทนหรือค่าปรับดังกล่าว เมื่อคำนวณเงินค่าตอบแทนแล้วเสร็จ ให้รายงานต่อปลัดเทศบาลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรับรองเอกสารดังกล่าว เพื่อขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

๔.๔ การเบิกจ่ายเงินให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลขอเบิกเงินค่าตอบแทนที่ได้คำนวณไว้แล้ว พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานบัญชีการลงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่ผ่านการรับรองของปลัดเทศบาลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ในกรณีที่ยังไม่ได้ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) โดยให้ส่งเอกสารดังกล่าวผ่านอำเภอ

๕.ขอให้อำเภอรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่งให้จังหวัดกาฬสินธุ์ภายในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร : ๐๔๓-๘๑๑๑๕๔